

# Chúc Mừng Năm Mới Lá Thu Ban Phụ Trách

Lá Thu AHCC số 71 này đến tay quý Ai Hữu và Thân Hữu như một món quà vào dịp đầu Xuân Mậu Dần. Nói đến Xuân là nói đến đổi mới. Vạn vật trải qua một chu-kỳ tuần-hoàn biến chuyển. Đó cũng là dịp để chúng ta ôn cố tri tân.

Nhìn lại năm 1997 vừa qua, chúng ta nhận thấy rằng tập thể AHCC đã tăng trưởng rất nhiều. Chỉ riêng từ tháng 5 đến tháng 12, số thành viên mới đã lên đến hơn 60 người. Một số ít AH trước đây mất liên lạc nay đã tìm về với tập thể. Thêm vào đó, nhiều AH mới định cư được tiếp xúc và mau chóng gia nhập. Ngoài ra, chúng tôi ghi nhận ở nhiều AH và TH mới, thuộc thế hệ trẻ, sự nhiệt tình, tính năng động rất cần thiết cho một tập thể đã trên 22 năm tuổi đời.

Nhận trách nhiệm từ tháng 5-1997, Ban Phụ Trách chúng tôi chỉ mới hoàn thành được Lá Thu số 70 vào tháng 9 vừa qua. Lá Thu đầu tay này không thể nào tránh khỏi sơ sót, nhưng sau ngày ra mắt, chúng tôi nhận được nhiều lời khích lệ, nhiều lá thư khen ngợi. Chúng tôi đã ghi nhận được nhiều ý kiến ủng hộ chủ trương: "Lá Thu AHCC không phải là một đặc san nghiên cứu khoa học kỹ thuật, một tờ báo chính trị hoặc tôn giáo, cũng không phải là một diễn đàn văn chương." Có AH còn kêu gọi BPT đề cao cảnh giác để khỏi bị một thiểu số lợi dụng trong một ý đồ riêng tư. Chúng tôi rất cảm kích thiện-ý đó, và nguyện giữ gìn Lá Thu thật trọn vẹn để chúng ta còn một góc nhà ấm cúng, hiền hòa, để ngồi lại với nhau mà không có mặc cảm vì khác biệt chính kiến hay lập trường. Nếu để Lá Thu gây ty hiềm, chia rẽ trong tập thể AHCC, chúng tôi sẽ là những người đầu tiên chịu trách nhiệm.

Ngoài phần thông tin sinh hoạt và thư tín không thể thiếu, Lá Thu chỉ mong cống hiến độc giả một số bài viết có nội dung nhân-bản, đượm thấm tình người, đồng thời phản-ảnh trung thực cuộc sống của chúng ta. Chủ ý này đã được nhiều AH và TH ghi nhận và hưởng ứng. Một AH đã tâm sự rằng trước đây chỉ viết những bài để dành riêng cho người thân trong gia đình đọc mà thôi, nay thì không ngần ngại gửi bài cho chúng tôi. Nhiều chị Công Chánh cũng không e dè gửi những bài viết về đời sống gia đình, thổ lộ tâm-tình chân thành và thầm kín. Ba mục mới: Trao Đổi Kiến Thức, Vườn Thơ Công Chánh, và Đố Vui được hưởng ứng rất đông đảo. Mục Đề Nghị một Logo cho LTAHCC cũng lôi cuốn được nhiều AH tham gia.

Về phần tài chánh, chúng tôi quan niệm phải báo cáo đầy đủ và chính xác tất cả các số tiền yểm trợ Lá Thu. Đó là nguồn tài lực duy nhất đã nuôi dưỡng Lá Thu từ năm này qua năm khác. Một AH đã cho rằng: "Les bons comptes font les bons amis", thu nhận minh bạch, chi tiêu rõ ràng sẽ gây được tín nhiệm của tập thể. Riêng đối với Lá Thu số 71 này, BPT đã cố tiết kiệm chi phí bằng cách tự đánh máy và trình bày, để có thêm tiền đài-thọ bưu-phí máy bay, mang Lá Thu sớm đến tay quý AH và TH ở các vùng xa khi không gian vẫn còn thoảng hương vị Tết.

Sau hết, chúng tôi đã cố gắng liên tục cập nhật và ấn hành tập Danh Sách AH và TH Công Chánh Hải Ngoại cho đến ngày 14-1-1998, và gửi kèm theo Lá Thu này. Cả Lá Thu và tập Danh Sách cập nhật được hoàn tất đúng kỳ hạn là một sự cố gắng, không phải riêng của BPT, mà là của rất nhiều AH và TH đã nhiệt tình và mau chóng đóng góp bài vở, tin tức, hình ảnh và tài liệu. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ những vị đó. Chúng tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn đến nhiều AH và TH đã nòng hậu yểm trợ tài chánh, hoặc đã viết thư, điện thoại khuyến-khích cũng như đóng góp nhiều ý kiến quý báu. Năm Đinh Sửu đã qua, nay đã là đầu năm Mậu Dần, và cũng là thời điểm chuyển giao cho một Ban Phụ Trách mới. Các Ai Hữu Vùng Houston, Texas, thông báo sẵn sàng nhận, đúng theo lịch trình luân-chuyển phụ trách Lá Thu. Chúng tôi rất mừng được chuyển giao Lá Thu AHCC cho Ban Phụ Trách Vùng Houston, TX, với một ban biên-tập hùng hậu, hăng say đầy nhiệt huyết. Mong rằng tân BPT sẽ mang lại một sinh-khí mới cho LT. Chúng tôi cũng thiết tha kêu gọi toàn thể quý AH và TH hết lòng yểm-trợ để tân BPT hoàn-thành nhiệm-vụ "vác ngà voi" một cách mỹ mãn.

Trước thềm Năm Mới, BPT xin trân trọng gửi lời kính chúc an khang, thịnh vượng đến tất cả quý AH, TH cùng quý quyến. Cầu mong tập thể AH và TH Công Chánh Hải Ngoại ngày thêm vững mạnh, và Lá Thu ngày thêm phong phú.